



สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดและการดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของรัฐวิสาหกิจในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งศึกษาสภาพปัญหาการจัดและการดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของรัฐวิสาหกิจทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านบุคลากร การจัด กิจกรรมกีฬา วิธีการจัด และการดำเนินการ งบประมาณ อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังประชากร 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกีฬา และพนักงานที่ได้รับบริการของรัฐวิสาหกิจในกรุงเทพมหานครจำนวน 18 แห่ง รวมจำนวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 180 ชุด และได้รับแบบสอบถามคืนมาจำนวน 164 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.11

นำข้อมูลที่ได้อาวิเคราะห์โดยคิดเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าที (t-test) แล้วนำเสนอในรูปตารางและความเรียง

สรุปผลการวิจัย

- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่เป็นชายร้อยละ 68.29 มีอายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี ร้อยละ 31.10 เป็นพนักงานที่ได้รับบริการร้อยละ 51.22 มีวุฒิทางการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีร้อยละ 41.46 สมรสแล้วร้อยละ 57.32 เคยเป็นนักกีฬาของสถาบันที่สำเร็จการศึกษามาร้อยละ 64.63 มีความคิดเห็นว่า การจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการมีความจำเป็นต่อรัฐวิสาหกิจร้อยละ 98.17

จะได้รับประโยชน์มากจากการจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการร้อยละ 93.90 และ
 ควรจะจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการให้ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านกีฬา
 ของรัฐวิสาหกิจร้อยละ 97.56

2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัด และการดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อ
 นันทนาการของรัฐวิสาหกิจ มีดังนี้

2.1 วัตถุประสงค์ในการจัดและดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ
 ของรัฐวิสาหกิจคือ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้สมานสามัคคีในหมู่
 พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตใจเป็นนักกีฬาที่รู้จักแพ้
 รู้จักชนะ และรู้จักถอย และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพ
 พลานามัย อันสมบูรณ์ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
 เกี่ยวกับกีฬาที่พนักงานที่ได้รับการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
 ที่ระดับ .05

2.2 ความบ่อยครั้งในการจัดกีฬาแต่ละประเภทในโครงการกีฬาเพื่อ
 นันทนาการ

กิจกรรมกีฬาที่จัดบ่อยในโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของรัฐวิสาหกิจ
 ได้แก่ ฟุตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ส่วนกิจกรรมกีฬาที่จัดบ้าง
 เป็นบางครั้งได้แก่ หมากรุกไทย เทนนิส เซปักตะกร้อ ทุ่มากฮอส
 ตะกร้อลอดห่วง กอล์ฟ โบว์ลิ่ง เกมสเบ็คเติ้ลค บาสเกตบอล
 แครบบอล สนุกเกอร์ บิลเลียด กรีฑา และสกา ตามลำดับ
 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกีฬาที่พนักงาน
 ที่ได้รับการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

2.3 วิธีการจัดดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ

คณะกรรมการเกี่ยวกับกีฬาของรัฐวิสาหกิจและผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจ การเลือกกิจกรรมกีฬาในโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของรัฐวิสาหกิจ เลือกกิจกรรมที่พนักงานส่วนใหญ่สนใจ ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ จัดในวันธรรมดาหลังเลิกงาน การจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของรัฐวิสาหกิจจะจัดปีละครั้ง งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการเป็นเงินบำรุงจากสมาชิกชมรมกีฬาหรือสโมสรของรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาในการจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการจะจัดภายใน 1 เดือน การแบ่งพนักงานเข้าร่วมโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ จะแบ่งเป็นหน่วยงาน สิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อนันทนาการจะไม่จำกัดประเภทกรรมการผู้ตัดสินกีฬาในโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้มีวุฒิทางพลศึกษา วิธีจัดการแข่งขันกีฬาในโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ เป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด รางวัลที่ให้แก่ผู้ชนะเป็นถ้วยรางวัล ส่วนในคณาวิทยากรรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่ไม่เคยเชิญวิทยากรทางคาน้ำกีฬามาสาธิตหรือบรรยาย เพราะส่วนใหญ่จะใช้พนักงานที่มีความรู้และความสามารถในกีฬาประเภทนั้นคอยให้คำแนะนำอยู่แล้ว ประการสำคัญยังไม่มีผู้ใดริเริ่มและมองเห็นความสำคัญจากวิทยากรภายนอก ส่วนรัฐวิสาหกิจที่เคยเชิญวิทยากรทางกีฬาคอยให้ความช่วยเหลือในคณาการสาธิตวิธีการเล่นที่ถูกต้อง

และเทคนิคเกี่ยวกับการเล่นใหม่ ๆ ตลอดจนกติกาของการแข่งขัน
พร้อมวิธีการฝึกซ้อมในกีฬาบางประเภท

3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดและการดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ
ของรัฐวิสาหกิจมีดังนี้

3.1 ปัญหาด้านบุคลากร

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกีฬาเห็นว่า สภาพปัญหาการจัดและการดำเนินการ
โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของรัฐวิสาหกิจด้านบุคลากรที่ประสบมาก
คือ ฝ่ายบริหารไม่สนับสนุนการจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ
ส่วนสภาพปัญหาข้ออื่น ๆ ประสบน้อย

พนักงานที่ได้รับบริการเห็นว่า สภาพปัญหาการจัดและการดำเนินการ
โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของรัฐวิสาหกิจด้านบุคลากรที่ประสบมากคือ
ฝ่ายบริหารไม่สนับสนุน การจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการและ
คณะกรรมการไม่วางนโยบายในการจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ
ส่วนสภาพปัญหาข้ออื่น ๆ ประสบน้อย

3.2 ปัญหาด้านประเภทกิจกรรมกีฬา

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกีฬา และพนักงานที่ได้รับบริการเห็นว่า
สภาพปัญหาการจัด และการดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ
ของรัฐวิสาหกิจด้านประเภทกิจกรรมกีฬา ที่ประสบมากคือ กิจกรรม
กีฬาที่จัดทำให้เป็นปัญหาในการฝึกซ้อมแก่พนักงาน ส่วนสภาพปัญหา
ข้ออื่น ๆ ประสบน้อย

3.3 ปัญหาด้านวิธีการจัดและการดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกีฬาและพนักงานที่ได้รับบริการเห็นว่า
สภาพปัญหาการจัดและการดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ

ของรัฐวิสาหกิจ ด้านวิธีการจัดและการดำเนินการ ที่เหมาะสมมาก
คือ ช่วงระยะเวลาที่จะใช้จัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ
ไม่เล็ดอำนาจ ส่วนสภาพปัญหาข้ออื่น ๆ ประสมนอย

3.4 ปัญหาคานงบประมาณ

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกีฬาและพนักงานที่ให้บริการ เห็นว่า
สภาพปัญหาการจัดและการดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อ
นันทนาการ ของรัฐวิสาหกิจคานงบประมาณ ประสมมากทุกข้อ

3.5 ปัญหาคานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกีฬา และพนักงานที่ให้บริการ เห็นว่า
สภาพปัญหาการจัดและการดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ
ของรัฐวิสาหกิจคานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ประสม
ปัญหามากทุกข้อ

3.6 ปัญหาคานอุปกรณ์

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกีฬา เห็นว่า สภาพปัญหาการจัดและ
การดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ ของรัฐวิสาหกิจ
คานอุปกรณ์ที่ประสมมากคือ จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ ไม่เพียงพอ ส่วนสภาพปัญหา
ข้ออื่น ๆ ประสมนอย

พนักงานที่ให้บริการ เห็นว่า สภาพปัญหาการจัดและ
การดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ ของรัฐวิสาหกิจ
คานอุปกรณ์ที่ประสมมากคือ จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ ไม่เพียงพอขาดการซ่อมแซม
อุปกรณ์ชำรุด และขาดการควบคุมจำนวนและการเบิกจ่าย
อุปกรณ์กีฬา ส่วนสภาพปัญหาข้ออื่น ๆ ประสมนอย

4. เมื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาการจัดและการดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกีฬา กับพนักงานที่ได้รับบริการทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

1. วัตถุประสงค์ในการจัดและการดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ ของรัฐวิสาหกิจที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้สมานสามัคคีในหมู่พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตใจ เป็นนักกีฬาที่รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักถอย และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพ พลานามัยอันสมบูรณ์ ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัด และการดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ ของรัฐวิสาหกิจ ทำให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกีฬาและพนักงานส่วนใหญ่ เห็นความสำคัญของ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัด และการดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ
2. ประเภทกิจกรรมกีฬาที่จัดบ่อยในโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ ของรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ฟุตบอล แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส อาจเนื่องมาจากเป็นประเภทกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับรัฐวิสาหกิจ และกีฬาบางประเภทมีสถานที่เล่นเลือกอำนวยความสะดวก
3. วิธีการจัดและการดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ ของรัฐวิสาหกิจ ผู้มีส่วนในการจัดดำเนินการและเข้าร่วมโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจ แสดงให้เห็นว่าพนักงานของรัฐวิสาหกิจ เห็นความสำคัญของโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ มีความสนใจ ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมและเข้าร่วมในโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ กิจกรรมกีฬาที่จัดนั้นจัดตามความสนใจของพนักงานส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้พนักงานเข้าร่วมด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน การจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ จัดในวันธรรมดาหลังเลิกงาน และจะจัดปีละครั้ง งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ เป็นเงินบารุงจากสมาชิกชมรมกีฬาหรือสโมสรของรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาในการจัดส่วนใหญ่จะจัดภายใน 1 เดือน การแบ่งพนักงานเข้าร่วม ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นหน่วยงาน พนักงานเข้าร่วมแข่งขันกีฬาได้ไม่จำกัดประเภท กรรมการผู้ตัดสิน

กีฬาเป็นผู้มีวุฒิทางพลศึกษา ส่วนใหญ่จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด รางวัลที่ให้แก่ผู้ชนะเลิศส่วนใหญ่เป็นถ้วยรางวัล รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่เคยเชิญวิทยากรทางด้านกีฬามาสาธิตหรือบรรยาย วิธีการจัดและการดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของรัฐวิสาหกิจ เป็นการจัดในรูปของกีฬาเพื่อความสามัคคี หรือกีฬากลุ่ม ซึ่งทำให้พนักงานของรัฐวิสาหกิจมีโอกาสเข้าร่วมทุกคน และได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

4. ปัญหาการจัดและการดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของรัฐวิสาหกิจด้านบุคลากร ที่ประสบปัญหามากคือ ฝ่ายบริหารไม่สนับสนุน การจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารในระดับสูงของรัฐวิสาหกิจไม่ให้ความสนใจ และช่วยเหลือในการจัดและการดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการเท่าที่ควร ซึ่งเป็นปัญหาเกือบทุกระดับในการจัดและการดำเนินการกีฬาดัง เช่น ปัญหาการจัดและดำเนินการกีฬาจังหวัด ซึ่งเป็นผล การวิจัยของ วีระพงษ์ บางท่าไม้ พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีบริหารงานกีฬาและไม่สนใจในกีฬา จึงมองข้ามความจำเป็นและคุณค่าของ การกีฬาไป การให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาจึงไม่เต็มที่¹

5. ปัญหาการจัดและการดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของรัฐวิสาหกิจด้านการจัดกิจกรรมกีฬา ที่ประสบปัญหามากคือ ประเภทกิจกรรมกีฬาที่จัดทำให้เป็นปัญหาในการฝึกซ้อมแก่พนักงาน อาจเนื่องมาจากพนักงานส่วนใหญ่มีงานในหน้าที่ประจำที่ต้องรับผิดชอบอื่น ๆ มาก และเป็นกิจกรรมกีฬาที่อาจต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมทักษะ ผู้วิจัยเห็นว่า การมีเวลาฝึกซ้อมทักษะไม่จำเป็นว่าจะต้องมีช่วงเวลายาวนาน แม้เป็นช่วงเวลาเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าได้ฝึกซ้อมเป็นประจำ จะทำให้สภาพของร่างกายพร้อมอยู่เสมอ ทำให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาได้

¹วีระพงษ์ บางท่าไม้, "ปัญหาการจัดและดำเนินการกีฬาจังหวัด," หน้า 55.

6. ปัญหาการจัดและการดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของมหาวิทยาลัย
 คำนวณวิธีการจัดและดำเนินการ ที่ประสบปัญหามากคือ ช่วงระยะเวลาที่ใช้จัดโครงการกีฬา
 เพื่อนันทนาการไม่ได้อำนวย อาจเนื่องมาจากมีหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขาที่แยก
 ออกมา รวมทั้งงานประจำของมหาวิทยาลัยมีมากยังต้องคำนึงถึงฤดูกาล และความพร้อม
 เปรียบของพนักงาน จึงเป็นปัญหาในการที่จะจัดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

7. ปัญหาการจัดและการดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของมหาวิทยาลัย
 คำนวณงบประมาณ ที่ประสบปัญหามากคือ ขาดงบประมาณสำหรับดำเนินการแข่งขันกีฬา
 เพื่อนันทนาการ ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา และขาดงบประมาณในการเช่า
 สถานที่ในการจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ อาจเนื่องมาจากรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ไม่ได้
 มีการพิจารณาจัดงบประมาณให้กับโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการตามความจำเป็น และเพียงพอ
 แก่การดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งมีปัญหาเช่นเดียวกับการจัดและดำเนินการกีฬาจังหวัด ทั้งผล
 การวิจัยของ วีระพงษ์ บางท่าไม้ พบว่า "ถึงแม้ว่าจังหวัดจะได้รับการสนับสนุน
 ทางค่านักกีฬาจากกรมพลศึกษาและองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี
 แต่งบประมาณที่ได้รับนั้นยังไม่เพียงพอ"¹

8. ปัญหาการจัดและการดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของมหาวิทยาลัย
 คำนวณสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ประสบปัญหามากคือ ขาดสถานที่ในการจัด
 โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการในร่ม ขาดสถานที่ในการจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ
 กว้างแถมและความไม่สะดวกในการเช่ามีสถานที่อื่นจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ
 สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีความสำคัญและจำเป็นในการจัดและดำเนินการ

¹วีระพงษ์ บางท่าไม้, "ปัญหาการจัดและดำเนินการกีฬาจังหวัด," หน้า 54.

โครงการกีฬาเพื่อนันท์นาการของรัฐวิสาหกิจ เมื่อรัฐวิสาหกิจไม่มีสถานที่ในการจัดและ
 ทำเนิการโครงการกีฬาเพื่อนันท์นาการต้องไปเช่ายืมสถานที่อื่น จึงทำให้การจัดและ
 การทำเนิการโครงการกีฬาเพื่อนันท์นาการของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปด้วยความยากลำบาก

ส่วนการขาดสถานที่ทำงานสำหรับคณะกรรมการกีฬาและชาติสถานที่เก็บรักษา
 อุปกรณ์ที่ประสบปัญหาอย่างมาก อาจเนื่องมาจากรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ มีสถานที่ทำงานเพียงจำกัด
 ซึ่งสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่ทำงานประจำของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่มี
 สถานที่ทำงานสำหรับคณะกรรมการกีฬาและสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์โดยเฉพาะ

9. ปัญหาการจัดและการทำเนิการโครงการกีฬาเพื่อนันท์นาการของรัฐวิสาหกิจ
 ด้านอุปกรณ์ ที่ประสบปัญหามากที่สุด จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโครงการกีฬาเพื่อ
 นันท์นาการไม่เพียงพอ อาจเนื่องมาจากไ้รับงบประมาณไม่เพียงพอ และอุปกรณ์กีฬา
 มีราคาแพง ซึ่ง วีระพงษ์ บางท่าไม้ ไ้กล่าวว่า "อุปกรณ์กีฬาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
 ส่วนใหญ่ผลิตจากต่างประเทศแล้วส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โดยต้องเสียทั้งค่า
 ขนส่งและภาษีจึงทำให้อุปกรณ์กีฬาเหล่านั้นมีราคาแพง... เมื่อไม่มงบประมาณเพียงพอ
 การจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักสากลของกีฬา ก็ทำไม่ได้..."¹
 อุปกรณ์กีฬาที่ผลิตออกการจัดและการทำเนิการโครงการกีฬาเพื่อนันท์นาการอย่างมาก
 เพราะการแข่งขันกีฬาจะต้องอาศัยอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางกีฬาที่เหมาะสมกับกิจกรรมและ
 ประเภท ถ้าขาดอุปกรณ์แล้วจะทำให้การจัดและการทำเนิการโครงการกีฬาเพื่อ
 นันท์นาการของรัฐวิสาหกิจดำเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

¹วีระพงษ์ บางท่าไม้, "ปัญหาการจัดและดำเนินการกีฬาจังหวัด," หน้า 54.

ขอเสนอแนะ

1. คณะกรรมการกีฬาควรจัดทำโครงการ เสนอบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการจัดและดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ ว่างวงหนา เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารของรัฐบาลกิจ กรมงบประมาณไม่เพียงพอ คณะกรรมการกีฬาควรร่วมมือกับผู้บริหาร และพนักงานอื่น ๆ ในรัฐบาลกิจ ในการจัดทำงบประมาณโดยการขอบริจาคจากห้างร้าน บริษัท หรืออื่น ๆ เพื่อเป็นทุนในการจัดและการดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ
2. ควรจัดสร้างสนามกีฬาที่เป็นของรัฐบาลกิจเองให้มากขึ้น เพื่อให้พนักงานมีสถานพักผ่อนกำลังกาย ว่างเวลาว่างในการ เล่นกีฬามากขึ้น ซึ่งทำให้พนักงานเห็นความสำคัญของการกีฬามากขึ้น และพนักงานจะมีสุขภาพและพลานามัยดีด้วย
3. คณะกรรมการกีฬาควรหารือกับผู้บริหารของรัฐบาลกิจจัดหาสถานท่าวาง เพื่อจัดแปลง เป็นสถานที่ทำงานสำหรับคณะกรรมการกีฬา และสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์กีฬา เพื่อที่จะให้การดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการสะดวกยิ่งขึ้น
4. ควรมีการส่งเสริมการออกกำลังกายให้เองในประเทศใหม่คุณภาพเท่าเทียมทางประเทศ และลดภาษีอุปกรณ์กีฬาให้ลดลง ดังนี้ เพื่อขจัดความสิ้นเปลืองในการ เล่นกีฬาให้ลดลง
5. คณะกรรมการกีฬาควรวางนโยบายด้านการกีฬา กำหนดช่วงระยะเวลาของการจัดโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ ว่างวงหนา เพื่อพนักงานของรัฐบาลกิจได้มีเวลาเตรียมตัวฝึกซ้อม
6. ควรมีการจัดชมรมกีฬาต่าง ๆ ประจำรัฐบาลกิจให้มากขึ้น ทั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้สนใจในกีฬาประเภทเดียวกัน และเพื่อความสะดวกในการบริหารงานกีฬาประเภทนั้น ๆ ของรัฐบาลกิจ
7. ผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ควรเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการจัดและการดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ

ของรัฐบาลกิจทั้งในทางงบประมาณ อุปกรณ์ สถานที่ และท่านอื่น ๆ ที่จำเป็นต้อง
การจัดและดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ เพราะจะทำให้การดำเนินการ
โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการทำได้เต็มที่

8. ควรมีประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจของพนักงานให้
เข้าร่วมมากขึ้น

9. ควรจัดส่งพนักงาน เข้ารับการอบรมทางด้านกีฬาต่าง ๆ เมื่อมีการเปิด
การอบรมชั้นตรีผลศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกีฬา เพื่อเป็นการพัฒนา
ทางด้านกีฬาของรัฐบาลกิจให้มีความรู้ ฐานทางกีฬาเพิ่มขึ้น

10. ควรจัดสรรอัตราบรรจุผู้มีวุฒิทางผลศึกษา โดยตรงมารับผิดชอบการจัด
และการดำเนินการ โครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ ของรัฐบาลกิจให้เพียงพอ

11. ควรมีการประเมินผลโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการที่จัดทุกครั้ง เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

ศึกษาปัญหาการจัดและดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการ ของบริษัท
โรงงาน และอื่น ๆ ที่เป็นของเอกชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย